

แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขอทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

จำนวน กระบวน งานที่ต้อง จัดทำตาม พ.ร.บ. ๑๒๑	จำนวนคู่มือ ที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ พ.ร.บ.	จำนวน กระบวนที่ จัดทำ คู่มือแล้ว เสร็จ	ชื่อกระบวนการที่ให้บริการ	จำนวนครั้ง ที่ประชาชน ขอรับบริการ	จำนวนการ บันทึกรับคำ ขอบริการของ ทั้งสองฝ่าย	จำนวนการ แจ้งเหตุ แห่งความล่าช้า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่พบ	ข้อเสนอ แนะ
	๖	๑๑๕	การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
			การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา	๑	๑	-	-	-	-
			การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัท จำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชย์กิจการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	-	-	-
			การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า	-	-	-	-	-	-
			การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-

จำนวน กระบวนการ งานที่ต้อง จัดทำตาม พ.ร.บ.	จำนวนคู่มือ ที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนกร งานที่ จัดทำ คู่มือแล้ว เสร็จ	ชื่อกระ -งานที่ให้บริการ	จำนวนครั้ง ที่ประชาชน ขอรับบริการ	จำนวนการ บันทึกรับค่า ขอบริการของ ทั้งสองฝ่าย	จำนวนการ แจ้งเหตุ แห่งความล่าช้า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับกร ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่พบ	ข้อเสนอ แนะ
			การจัดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีผู้ขอจด ทะเบียนเป็นผู้ขอจด	-	-	-	-	-	-
			การจัดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีผู้ขอจด ทะเบียนเป็นทั้งส่วนจดทะเบียน (ทั้งหุ้นส่วนสามัญนิติ บุคคลและทั้งส่วนจำกัด)บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน จำกัด	-	-	-	-	-	-
			การจัดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีผู้ขอจด ทะเบียนเป็นทั้งหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการรวมค่า	-	-	-	-	-	-
			การจัดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
			การจัดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น บุคคลธรรมดา	-	-	-	-	-	-
			การจัดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียน เป็นทั้งหุ้นส่วนจดทะเบียน (ทั้งหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและ ทั้งหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด	-	-	-	-	-	-

จำนวน กระบวน งานที่ต้อง จัดทำตาม พ.ร.บ.	จำนวนคู่มือ ที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินการ	จำนวนกร งานที่ จัดทำ คู่มือแล้ว เสร็จ	ชื่อกระบวนการ ที่ให้บริการ	จำนวนครั้ง ที่ประชาชน ขอรับบริการ	จำนวน วันที่กรรับคำ ขอบริการของ ทั้งสองฝ่าย	จำนวนการ แจ้งเหตุ แห่งความล่าช้า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับกร ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่พบ	ข้อเสนอ แนะ
			การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็น เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า	-	-	-	-	-	-
			การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	-	-	-	-	-	-
			การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ	-	-	-	-	-	-
			การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-
			การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จ รายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)	-	-	-	-	-	-
			การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของ ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
			การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)	-	-	-	-	-	-
			การขอตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตร ประจำตัวประชาชน	-	-	-	-	-	-
			การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎร สำหรับคนไทยพลัดถิ่น	-	-	-	-	-	-
			การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
			การรับชำระภาษีป้าย	๑	๑	-	-	-	-

จำนวน กระบวน งานที่ต้อง จัดทำ ตาม พ.ร.บ.	จำนวนคู่มือ ที่อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนกร งานที่ จัดทำ คู่มือแล้ว เสร็จ	ชื่อกระบวนงาน...ให้บริการ	จำนวนครั้ง ที่ประชาชน ขอรับบริการ	จำนวนการ รับที่รับคำ ขอบริการของ ทั้งสองฝ่าย	จำนวนการ แจ้งเหตุ แห่งความ ล่าช้า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่พบ	ข้อเสนอ แนะ
			การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๓๒	๓๒	-	-	-	-
			การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	-	-	-
			การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	-	-	-
			การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป	-	-	-	-	-	-
			การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	-	-
			การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป	-	-	-	-	-	-
			การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	-	-
			การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	-	-	-
			การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	-
			การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
			การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานน้ำดื่มเชื้อเพลิง(ระยะที่๑ ขึ้นตอนออกคำสั่งรับคำขอใบอนุญาต)	-	-	-	-	-	-

จำนวน กระบวน งานที่ต้อง จัดทำตาม พ.ร.บ.	จำนวนคู่มือ ที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนกร งานที่ จัดทำ คู่มือแล้ว เสร็จ	ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ	จำนวนครั้ง ที่ประชาชน ขอรับบริการ	จำนวนการ รับที่รับคำ ขอบริการของ ทั้งสองฝ่าย	จำนวนการ แจ้งเหตุ แห่งความ ล่าช้า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่พบ	ข้อเสนอ แนะ
			การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร	-	-	-	-	-	-
			การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไข สัญชาติ	-	-	-	-	-	-
			การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจาก ข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน	-	-	-	-	-	-
			การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย/ บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจกทะเบียนประวัติ แต่ถูก จำหน่ายรายการออกจกทะเบียนประวัติ และฐานข้อมูล ราษฎร	-	-	-	-	-	-
			การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มี สัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร	-	-	-	-	-	-
			การขอเปลี่ยนแปลงประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่	-	-	-	-	-	-
			การขอเปลี่ยนแปลงประชาชนใหม่ กรณีอื่น(ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเปลี่ยนค่าน้ำค่านามจาก “เด็กชาย” เป็น “นาย และ จาก “เด็กหญิง” เป็น “น.ส.”	-	-	-	-	-	-
			การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะ ทางทะเบียนในฐานข้อมูลราษฎร	-	-	-	-	-	-
			การขอเลขที่บ้าน	-	-	-	-	-	-
			การขอมีเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว	-	-	-	-	-	-
			การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา ๒๐/๑	-	-	-	-	-	-

จำนวน กระบวน งานที่ต้อง จัดทำตาม พ.ร.บ.	จำนวนคู่มือ ที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนกร งานที่ จัดทำ คู่มือแล้ว เสร็จ	ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ	จำนวนครั้ง ที่ประชาชน ขอรับบริการ	จำนวนการ รับที่กรรับคำ ขอบริการของ ทั้งสองฝ่าย	จำนวนการ แจ้งเหตุ แห่งความ ล่าช้า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่พบ	ข้อเสนอ แนะ
			การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากรายชื่อบ้านกรณี คนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประชาชนต่างด้าว ตายในประเทศ	-	-	-	-	-	-
			การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากรายชื่อบ้านกรณี มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า ๑ แห่ง	-	-	-	-	-	-
			การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากรายชื่อบ้านเมื่อ ปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล	-	-	-	-	-	-
			การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากรายชื่อบ้านเมื่อมี คำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ	-	-	-	-	-	-
			การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน	-	-	-	-	-	-
			การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย	-	-	-	-	-	-
			การตรวจ คัด และรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร กรณี เอกสารต้นฉบับและเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการ ทะเบียน	-	-	-	-	-	-
			การตรวจ คัด และรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร	๑	๑	-	-	-	-
			การพิสูจน์สถานการณ์เกิด ละสัญชาติ(เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็ก เร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏพหุการหรือพหุการถูกทอดทิ้ง)	-	-	-	-	-	-
			การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๕๑	-	-	-	-	-	-

จำนวน กระบวน งานที่ต้อง จัดทำตาม พ.ร.บ.	จำนวนคู่มือ ที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนกร งานที่ จัดทำ คู่มือแล้ว เสร็จ	ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ	จำนวนครั้งที่ ประชาชน ขอรับบริการ	จำนวนการ บันทึกรับคำ ขอบริการของ ทั้งสองฝ่าย	จำนวนการ แจ้งเหตุ แห่งความ ล่าช้า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่พบ	ข้อเสนอแ นะ
			การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ	-	-	-	-	-	-
			การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	-	-	-	-	-	-
			การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านท.ร.๑๓	-	-	-	-	-	-
			การเพิ่มชื่อ กรณีคนมีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด	-	-	-	-	-	-
			การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย	-	-	-	-	-	-
			การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อโดยมีเหตุจำเป็นที่มาจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
			การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ	-	-	-	-	-	-
			การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศโดยให้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว(Certificate of identity)	-	-	-	-	-	-

จำนวน กระบวน งานที่ต้อง จัดทำตาม พ.ร.บ.	จำนวนคู่มือ ที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินงาน คู่มือแล้ว เสร็จ	ชื่อกระ...งานที่ให้บริการ	จำนวนครั้ง ที่ประชาชน ขอรับบริการ	จำนวนการ แจ้งเหตุ แห่งความ ล่าช้า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่พบ	ข้อเสนอ แนะ
		การเพิ่มชื่อ กรณีคนเกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด	-	-	-	-	-
		การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสถานะสัญชาติไทย โดยพบปัญหาสิทธิแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญคนต่างด้าว	-	-	-	-	-
		การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการโดยชอบหรือโดยทุจริต	-	-	-	-	-
		การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง	-	-	-	-	-
		การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน	-	-	-	-	-
		การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง	-	-	-	-	-
		การรับแจ้งเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น	-	-	-	-	-
		การรับแจ้งเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน	-	-	-	-	-
		การรับแจ้งเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสา ถูกทอดทิ้ง	-	-	-	-	-
		การรับแจ้งเกิด กรณีเด็กเกิดเร็วร้อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์	-	-	-	-	-
		การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด	-	-	-	-	-

จำนวน กระบวน งานที่ต้อง จัดทำตาม พ.ร.บ.	จำนวนคู่มือ ที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนกร งานที่ จัดทำ คู่มือแล้ว เสร็จ	ชื่อกระบวนงานที่ใช้บริการ	จำนวนครั้ง ที่ประชาชน ขอรับบริการ	จำนวนเว ลันท์รับคำ ขอบริการของ ทั้งสองฝ่าย	จำนวนการ แจ้งเหตุ แห่งความ ล่าช้า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน พ.ร.บ.ฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่พบ	ข้อเสนอ แนะ
			การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีห้องที่อื่น	-	-	-	-	-	-
			การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน	๑	๑	-	-	-	-
			การรับแจ้งการตายกรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ	-	-	-	-	-	-
			การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบผู้ตายเป็นใคร	-	-	-	-	-	-
			การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่อ	-	-	-	-	-	-
			อันตรายหรือตายผิดปกติ	-	-	-	-	-	-
			การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น	-	-	-	-	-	-
			การรับแจ้งการตายเกินกำหนด	-	-	-	-	-	-
			การรับแจ้งการตายเกินกำหนดกรณีสำนักทะเบียนอื่น	-	-	-	-	-	-
			การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ	-	-	-	-	-	-
			การรับแจ้งการย้ายเข้า	๑	๑	-	-	-	-
			การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนออกไปจากบ้านเป็นเวลาเกิน ๓ เดือน	-	-	-	-	-	-
			การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพ ได้รับการยกเว้น	-	-	-	-	-	-
			การรับแจ้งการย้ายปลายทาง	-	-	-	-	-	-
			การรับแจ้งการย้ายออก	-	-	-	-	-	-
			การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง	-	-	-	-	-	-
			การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญ หายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า	-	-	-	-	-	-

จำนวน กระบวน งานที่ต้อง จัดทำตาม พ.ร.บ.	จำนวนคู่มือ ที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินการ เสร็จ	จำนวนกร งานที่ จัดทำ คู่มือแล้ว	ชื่อกระบวน...งานที่ให้บริการ	จำนวนครั้ง ที่ประชาชน ขอรับบริการ	จำนวน...เร รับที่รับคำ ขอรับการของ ทั้งสองฝ่าย	จำนวนการ แจ้งเหตุ แห่งความ สำคัญ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่พบ	ข้อเสนอ แนะ
			การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียน เดียวกัน	-	-	-	-	-	-
			การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	-	-	-	-	-	-
			การขอใบรับรองการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒	-	-	-	-	-	-
			การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน	-	-	-	-	-	-
			การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๒๑	-	-	-	-	-	-
			การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร	-	-	-	-	-	-
			การขออนุญาตตัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กับริด และ ทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔	-	-	-	-	-	-
			การขออนุญาตตัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑	-	-	-	-	-	-
			การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา ๓๓	-	-	-	-	-	-
			การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒	-	-	-	-	-	-
			การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ	-	-	-	-	-	-
			การแจ้งขุดดิน	-	-	-	-	-	-
			การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ	-	-	-	-	-	-
			การแจ้งตัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ	-	-	-	-	-	-
			การแจ้งถมดิน	-	-	-	-	-	-
			การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ	-	-	-	-	-	-

จำนวน กระบวน งานที่ต้อง จัดทำตาม พ.ร.บ.	จำนวนคู่มือ ที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินงาน	จำนวนกร งานที่ จัดทำ คู่มือแล้ว เสร็จ	ชื่อกระบวน...งานที่ให้บริการ	จำนวนครั้ง ที่ประชาชน ขอรับบริการ	จำนวน...เร บบที่กรับค่า ขอรับบริการของ ทั้งสองฝ่าย	จำนวนการ แจ้งเหตุ แห่งความ ล่าช้า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่พบ	ข้อเสนอ แนะ
			การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	-	-	-	-	-	-
			การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์	-	-	-	-	-	-
			การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนดและไม่เข้ากรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน	-	-	-	-	-	-
			การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน	-	-	-	-	-	-
			การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ	-	-	-	-	-	-
			การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย	-	-	-	-	-	-
			การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ	-	-	-	-	-	-
			การขอมีบัตรประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกราวง	-	-	-	-	-	-
			การขอมีบัตรประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว	-	-	-	-	-	-
			การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็นผู้ที่"ได้รับอนุมัติ ให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี	-	-	-	-	-	-

จำนวน กระบวน งานที่ต้อง จัดทำตาม พ.ร.บ.	จำนวนคู่มือ ที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนกร งานที่ จัดทำ คู่มือแล้ว เสร็จ	ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ	จำนวนครั้ง ที่ประชาชน ขอรับ บริการ	จำนวนการ บันทึกรับคำ ขอบริการ ของทั้งสอง ฝ่าย	จำนวนการ แจ้งเหตุ แห่งความล่าช้า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับกร ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ	ปัญหาอุปสรรค ที่พบ	ข้อเสนอแนะ
			การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่ม ของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง	-	-	-	-	-	-
			การพิจารณาการสภานะบุคคลในทะเบียน ราษฎรให้แก่บุคคลในพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓	-	-	-	-	-	-
			การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนคนซึ่งไม่มีสัญชาติ ไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการพักผ่อนผันให้พัก อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง(ชนกลุ่มน้อยและ กลุ่มชาติพันธุ์ ๑๙ กลุ่ม)	-	-	-	-	-	-
			การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนคนซึ่งไม่มีสัญชาติ ไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาต ให้อยู่ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่า ด้วยคนเข้าเมือง	-	-	-	-	-	-
			การรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนส่งปฏิทินหรือ มูลนิธิ	-	-	-	-	-	-

